

รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง :	ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
สถานที่ปฏิบัติงาน :	ชั้น 6 ส่วนแผนงานและประมวผล กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
จำนวน :	1 ตำแหน่ง
ประเภท :	จ้างเหมาบริการ
เงินเดือน :	15,000 บาท
รายละเอียดการปฏิบัติงาน :	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประสานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2. ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ของกองจัดการคุณภาพน้ำ 3. ประสานเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ กองจัดการคุณภาพน้ำ 4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน 5. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้บริหาร 6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงาน/โครงการที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีสัญชาติไทย 2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือพิษสุราเรื้อรัง 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เอกสารประกอบการสมัคร :	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume/CV) 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ * รับรองสำเนาทุกฉบับ
วิธีสมัคร :	จัดส่งไฟล์เอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบ .PDF จำนวน 1 ไฟล์ มาที่ wqm.planning@gmail.com (ระบุชื่อและเบอร์ติดต่อกลับด้วย)
ผู้ประสานงาน :	นางสาวสุธิดา คงเพชรสถิตย์ โทร 0 2298 2186 /นางสาวกนกวรรณ สันติภราภ โทร 0 2298 2192
ระยะเวลารับสมัคร :	ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2565 (ในวันทำการ)

** จะแจ้งวัน เวลา ในการสอบสัมภาษณ์ ณ กรมควบคุมมลพิษ ผ่านทาง E - mail **

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565